

KẾT LUẬN
HỘI NGHỊ LẦN THỨ 8
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KHÓA XVIII
Về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng đầu năm,
nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023

Ngày 05 tháng 7 năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Từ Sơn khóa XVIII tổ chức Hội nghị lần thứ 8. Sau khi nghe các nội dung, báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, ý kiến của các đại biểu dự Hội nghị. Hội nghị đã thảo luận và kết luận:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2023

6 tháng đầu năm trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức đã ảnh hưởng đến mục tiêu và nhiệm vụ chính trị của thành phố. Song được sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực, cố gắng của các phòng, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, thành phố Từ Sơn đã đạt được kết quả trên các lĩnh vực:

1. Doanh thu thương mại bán lẻ, dịch vụ, lưu trú, ăn uống và lữ hành ước đạt 11.225,4 tỷ đồng, tăng 21,4% so cùng kỳ năm 2022; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước thực hiện 1.625 tỷ đồng, đạt 39% kế hoạch và bằng 89,1% so với cùng kỳ năm 2022; thu nội địa 552,2 tỷ đồng đạt 33,4% KH và bằng 75,8% so cùng kỳ năm 2022; tổng chi ngân sách thành phố thực hiện 428,3 tỷ đồng đạt 34,9% kế hoạch, bằng 91% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó: Chi cân đối ngân sách địa phương 288,6 tỷ đồng đạt 49,7% KH và bằng 110,1% so cùng kỳ năm 2022.

2. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quản lý đầu tư công, tài nguyên và bảo vệ môi trường được quan tâm, tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 18-NQ/TU và 19-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về quản lý trật tự xây dựng và công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn; triển khai thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về xử lý các trường hợp vi phạm xây dựng dọc 2 bên đường Lý Thái Tổ (đoạn từ cầu vượt Đại Đình đến Bưu điện Từ Sơn); thành phố đã chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ quyết toán các công trình, hạng mục công trình.

3. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả: Giáo dục mũi nhọn đạt thành tích cao, là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về số giải và chất lượng

giải cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh với (7 giải nhất, 34 giải nhì, 24 giải 3 và 16 giải khuyến khích); ngành y tế đã khám, chữa bệnh cho 192.530 lượt người (tăng 1,16% so với cùng kỳ năm 2022), tỷ lệ bao phủ BHYT toàn thành phố ước đạt 95,2%; triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về “*xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững*” đến cán bộ và người dân trên địa bàn; xử lý kịp thời phản ánh 426 ý kiến kiến nghị của người dân qua Apps trên thiết bị di động và đã trả lời 92,2% số lượt ý kiến được người dân đánh giá cao; phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì ATTP năm 2023 cấp tỉnh. Kiểm tra hơn 100 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm; xử phạt 08 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 thành phố đã tổ chức đi thăm và tặng quà người có công và các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 5,9 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, tỉnh, thành phố, các phường và nguồn xã hội hóa (*bình quân giá trị quà tết mỗi hộ nghèo khoảng 4,5 triệu đồng*), chi trợ cấp đảm bảo xã hội cho 9.130 lượt đối tượng với tổng số tiền 26,2 tỷ đồng.

4. Công tác nội chính, an ninh, quốc phòng: Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo đúng quy định, giảm cả số lượt tiếp và số vụ việc, đã giải quyết xong 33 vụ việc đạt 75%; hoàn thành xuất sắc công tác tuyển quân năm 2023 đạt 100% chỉ tiêu; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, các cấp, các ngành của thành phố tích cực thực hiện chủ trương xây dựng “*Thành phố an toàn giao thông*”.

5. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đảng bộ các cấp; công tác dân vận thường xuyên chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng được tổ chức thực hiện chặt chẽ; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương như: Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân; tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở và Đại hội điểm Công đoàn thành phố nhiệm kỳ 2023-2028; Đại hội đại biểu HND thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Hạn chế, tồn tại: (1) Công tác GPMB ở một số dự án còn chậm. Việc xây dựng công trình tạm không phù hợp quy hoạch diễn ra nhiều ở các địa phương; (2) Việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh của một số phường còn chậm. Còn một số nội dung quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo đã ban hành nhiều năm chưa thực hiện xong; (3) Tội phạm trộm cắp tài sản còn xảy ra; một số cơ sở kinh doanh không đủ điều

kiện ANTT, PCCC bị đình chỉ, tạm thời còn lén lút hoạt động; (5) Công tác kiểm tra, giám sát và quản lý đảng viên tại một số tổ chức Đảng chưa đúng kế hoạch, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức Đảng còn hạn chế; ý thức, trách nhiệm thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao, một số cán bộ, đảng viên còn vi phạm khuyết điểm phải xem xét, xử lý kỷ luật.

II. Những nhiệm vụ chủ yếu, giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2023

1. Về nhiệm vụ chung

Các cấp, các ngành trong thành phố tiếp tục đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm nắm chắc diễn biến tình hình, chủ động phân tích nhằm đưa ra các giải pháp thích ứng, hiệu quả nhất trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo điều hành sát với thực tiễn; tiếp tục thực hiện quyết liệt các Kết luận của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Thành ủy, Nghị quyết của HĐND thành phố về những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới, Chủ đề công tác năm 2023 và Quyết tâm chính trị của thành phố để thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

2. Về phát triển kinh tế

Đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển các doanh nghiệp trên địa bàn; hỗ trợ phát triển làng nghề gắn với công tác xúc tiến thương mại, liên kết tiêu thụ sản phẩm; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển sản xuất, kinh doanh

Đẩy mạnh phát triển thương mại văn minh, hiện đại. Tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tiếp tục triển khai chỉ đạo sản xuất vụ mùa. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ và đảm bảo các điều kiện cho sản xuất nông nghiệp. Thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP).

Thực hiện tốt kế hoạch thu chi ngân sách năm 2023, đảm bảo cân đối ngân sách, phân bổ ngân sách có trọng tâm, trọng điểm, minh bạch, khách quan, đúng quy định; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả.

-Phối hợp xây dựng các quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố. Xây dựng Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Từ Sơn, Quy chế phối hợp trong công tác quản lý TTXD trên địa bàn.

Tập trung đầu tư hạ tầng, triển khai, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm. Thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2023; thực hiện Kết luận số 745 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT trên địa bàn.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Xử lý các vi phạm

đọc tuyên đường Lý Thái Tổ; thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố, kiên quyết xử lý các vi phạm về đất đai.

Tập trung thực hiện Kết luận số 739 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xử lý các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền, sử dụng đất lấn, chiếm; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất; Kết luận số 740 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện các dự án đất dân cư dịch vụ.

Thực hiện tốt kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030; xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2024; tiếp tục thực hiện các giải pháp, chương trình, đề án trong kế hoạch bảo vệ môi trường thành phố giai đoạn 2021-2025

3. Về các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, an toàn thực phẩm, an sinh xã hội, giải quyết việc làm

Tiếp tục triển khai Nghị quyết “*Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, quan tâm bảo tồn, tôn tạo phát huy các giá trị di sản, văn hóa dân tộc, chú trọng đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa*”. Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao chất lượng khu phố văn hóa.

Tổ chức tốt ngày Khai giảng năm học mới 2023-2024 và kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam. Tiếp tục xây dựng kỷ cương, kỷ luật, nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học, chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn.

Nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, vận động người dân tham gia BHYT; tăng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, thực hiện tốt Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030.

Tăng cường công tác tuyên truyền về ATTP; tổ chức thanh, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Đảm bảo tốt an sinh, phúc lợi xã hội; tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội.

4. Về công tác nội chính và cải cách hành chính, quốc phòng - an ninh.

Đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính; cải thiện, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi; nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ của Trung tâm Hành chính công thành phố và bộ phận một cửa điện tử các phường gắn với đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công cấp độ 3,4.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Thực hiện tốt công tác tuyển dụng viên chức thành phố, đảm bảo đúng quy định. Triển khai thực hiện Nghị định 33 về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, gắn hoạt động thanh tra với giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tập trung đôn đốc thực hiện nghiêm túc các quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán... Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng trên địa bàn.

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chuẩn bị, triển khai kế hoạch tuyển quân năm 2024 đảm bảo chất lượng, số lượng; tổ chức tập huấn, huấn luyện DQTV chặt chẽ, chất lượng, an toàn; hoàn thành tốt diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Đông Ngàn và Châu Khê theo kế hoạch.

Kịp thời nắm bắt tình hình; đẩy mạnh công tác điều tra, phá án; rà soát, theo dõi các điểm, tụ điểm, các đối tượng phức tạp về ma túy, hình sự; ngăn chặn các tệ nạn xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng “*Tinh, thành phố an toàn giao thông*”.

5. Về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tập trung triển khai kế hoạch công tác năm 2023 và kết hợp với chủ đề công tác năm. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đảng bộ các cấp, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; chủ động nắm bắt tình hình và định hướng dư luận xã hội; tuyên truyền kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, tỉnh, của thành phố, các ngày lễ lớn của cả nước.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản liên quan đến tổ chức, cán bộ (phân cấp, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử). Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ.

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023. Chủ động giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; xử lý nghiêm các tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm.

Thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng để kịp thời giải quyết.

Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, kịp thời báo cáo, đề xuất cấp ủy chỉ đạo đối với vụ việc phức tạp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy chính quyền, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả và phục vụ Nhân dân.

Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư năm 2023; Triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố nhiệm kỳ 2023-2028; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyên giao KHKT cho nông dân và các lớp dạy nghề cho hội

viên, nông dân theo nhu cầu; tổ chức thực hiện các nội dung trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023, Lễ thấp nền tri ân các anh hùng liệt sỹ; tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “*Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch*”; triển khai đồng bộ phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi.

III. Tổ chức thực hiện

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, các Chi, Đảng bộ trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của địa phương, phát huy vai trò các đồng chí cấp ủy viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, nút thắt chủ yếu, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra trong tình hình thực tiễn, đảm bảo thực hiện nền nếp, có hiệu quả để tập trung hoàn thành các nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm 2023 đã đề ra.

Văn phòng Thành ủy phối hợp với các cơ quan theo dõi, đôn đốc thực hiện và định kỳ báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy theo quy định./.

Nơi nhận:

- Đ/c Nguyễn Đình Lợi - UVBTV Tỉnh ủy, CT UBMTTQ tỉnh (b/c),
- TT HĐND - UBND thành phố,
- Các đ/c Thành ủy viên,
- Các phòng, ban, ngành thành phố,
- Các Chi, Đảng bộ cơ sở (t/h),
- Lưu Văn phòng Thành ủy.

**T/M BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
PHÓ BÍ THƯ**



Đỗ Tuấn Sơn